
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 4 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 

 
   วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร       
ชุดที่  25 ปีที่  4 ครั้งที่  8 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ ง) โดยมี  นายสุชาติ   ตันเจริญ รองประธาน              
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน      
ท าหน้าที่ประธานการประชุม  
    ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

(1) กระทู้ถาม  
1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา      

                              1.1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง ความเดือดร้อนกรณีน้ ามันแพงที่ส่งผล
กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดย นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
สุรินทร์   พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมี นายสุพัฒนพงษ์         
พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
                                จากเหตุการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยังยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นส่งผล
ให้ราคาน้ ามันในตลาดโลก รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์และราคาวัตถุดิบต่าง ๆ ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งต้นทุนการผลิต           
ที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการภาคการผลิต ส่งผลให้ราคาน้ ามันพุ่งสูงขึ้น จึงขอให้รัฐบาลหาวิธี
ในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งหาวิธีในการพยุงราคาน้ ามันอย่างไรต่อผู้บริโภค อีกทั้ง ขอให้กองทุนส่งเสริม          
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน จ านวน 20,087.42 ล้านบาท ที่ถูกโอนไปเป็นรายได้ของรัฐบาล ขอให้น าเงินจ านวน
ดังกล่าวมาคืนประชาชน เพราะกองทุนดังกล่าวเป็นเงินที่เก็บจากประชาชนผู้เติมน้ ามัน โดยปัญหาพลังงาน       
ยังรวมถึงราคาก๊าซหุงต้มที่จะเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน อาทิ ปัญหาราคาค่าไฟฟ้า ปัญหา
โครงสร้างราคาน้ ามัน เช่น ราคาน้ ามันหน้าโรงกลั่น ค่าการตลาด รัฐบาลจะด าเนินการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน
น้ ามันแพงอย่างไรเพ่ือช่วยประชาชนในภาวะวิกฤต รวมถึงรัฐบาลควรใช้วิธีทางการทูตเพ่ือเจรจากับประเทศ     
ทีม่ีบ่อน้ ามันเพื่อแก้ปัญหาต่อไป 
                                       นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน ตอบชี้แจงว่า ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลพยายามคุมราคาน้ ามัน ทราบว่า
ประเทศ เวียดนามมีราคาน้ ามันดีเซลอยู่ที่ 46 บาทต่อลิตร ขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่ 30 กว่าบาทต่อลิตร ดังนั้น         
รัฐบาลจะรักษาและตรึงราคาให้นานที่สุด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 แต่ละวัน
เงินกองทุนออกไปเฉพาะดีเซล เดือนละ 2 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องรักษาความสามารถ        
การแข่งขัน เพราะแนวทางที่ด าเนินการนั้น ในส่วนน้ ามันดีเซล สถาบันการเงินมั่นใจว่าดูแลประชาชนตัวเล็ก 
ประคับประคองกลุ่มเปราะบาง และสร้างการเจริญเติบโตของเศรฐกิจได้ ถึงแม้ว่าบริษัท ปตท.จะมีก าไรมาก 
และรัฐบาลถือหุ้น 62 เปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่ใช่กระทรวงพลังงานถือหุ้น แต่ก าไรต้องคืนกระทรวงการคลังเงิน หรือ
เง ินป ันผลท ุกป ีที ่ด ูเหม ือน เยอะมาก จากสถ ิต ิจะก ัน เง ิน  50-60 เปอร ์เซ ็นต ์ เป ็น เง ินป ันผลเข ้าสู่
กระทรวงการคลัง ถือเป็นรายได้แผ่นดิน ส่วนที ่เหลือ 10 เปอร์เซ็นต์ ใช้ส าหรับบ ารุงรักษาเครื ่องจักร 
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เครื่องยนต์ ขยายกิจการเพ่ือสร้างเสถียรภาพความมั่นคงพลังงาน หากจะให้ชะลอการลงทุนเพราะประชาชน
เดือดร้อนสามารถเจรจากันได้ซึ่งผู้ถือหุ้นพิจารณาทุกปีในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ปตท. ขณะที่ความ
ช่วยเหลือจากบริษัท ปตท. ตามที่ร้องขอนั ้น บริษัท ปตท.ไม่เคยขัดข้อง เช่น ลดค่าการตลาดน้ ามันดีเซล 
1.40 บาทต่อล ิตร อย ่างไรก็ตาม ขอให้สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรช่วยเผยแพร่ข ้อม ูลไปยังประชาชน        
เพ่ือให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงาน  
 

       1.1.2 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการราคาอ้อย โดย          
นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์   สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร  จังห วัดชัยภู มิ  พรรคพลังประชารัฐ ถาม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
                                      อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศมีพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 10,000,000 ไร่      
มากเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากประเทศบราซิล ประเทศอินเดีย และประเทศจีน ซึ่ งจะพบและสามารถ     
ปลูกได้ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเกือบ 50 จังหวัด ผลผลิตในปีที่
ผ่านมามีการเพาะปลูกรวมทั้งประเทศมากกว่า 90,000,000 ตันเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้านี้กว่าร้อยละ 30 ส่งผล
ให้พ่ีน้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย มีความสุข เพราะมีรายได้เพ่ิมขึ้น จากเดิมปัจจัยที่ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเกิดจาก
หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศหรือปัจจัยที่ทางรัฐบาลได้ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นมากกว่า        
1,000 บาทต่อตัน และมาตรการที่ทางรัฐบาลได้ก าหนดเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตั้งแต่รัฐบาล       
ชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารประเทศได้ตั้ง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม     
เป็นกระทรวงที่ก ากับดูแลส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายหรือที่เราเรียกย่อว่า สอน. มีหน้าที่
หลักในการควบคุมดูแลการผลิตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย และมีหน้าที่ส าคัญ คือ การวางแผน       
การเพาะปลูกอ้อยและผลิตอ้อยเพ่ือใช้ในการผลิตน้ าตาลทราย สิ่งที่ปรากฏให้เห็นในช่วงสามปีที่ผ่านมา คือ 
ราคาอ้อยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการประกาศราคาอ้อยขั้นต้นมากกว่า 1,000 บาทต่อตัน และเกษตรกร       
ก็สามารถขายอ้อยได้ถึง 1,200 บาท ถึง 1,600 บาทต่อตัน ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และสามารถใช้
หนี้สินได้ จึงท าให้ในปีนี้มีเกษตรกรทั้งรายเดิมและรายใหม่เพ่ิมขึ้น จึงขอสอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม คือ  พ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยในปี 2565/2566 ซึ่งก าลังเพาะปลูกกันอยู่ขณะนี้ มีปริมาณเพ่ิมขึ้นมาก
เท่าใด ตลอดจนการคาดการณ์ว่าปริมาณอ้อยที่จะเก็บเกี่ยวในปีที่จะถึงเพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด และจะส่งผล
กระทบต่อการประกาศราคาอ้อยขั้นต้นของรัฐบาลหรือไม่ อย่างไร 
                               นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตอบชี้แจงว่า ตั้งแต่
ฤดูกาลผลิตในปี 2562/2563 จนถึงปัจจุบัน ราคาอ้อยที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง         
ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยในปี 2562/2563 
นั้นรัฐบาลได้ช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการตัดอ้อยสด โดยใช้วงเงินช่วยเหลือไปทั้งสิ้น    
10,000 ล้านบาท ท าให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดได้รับราคาอ้อยตันละ 1,010 บาท และชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อย    
ไฟไหม้ได้รับราคาอ้อยตันละ 918 บาท ส่วนในปี 2563/2564 รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อย
สดเท่านั้นในอัตราตันละ 120 บาท วงเงินช่วยเหลือท าให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดได้รับราคาอ้อยตันละ        
1,122 บาท และในปี 2564/ 2565 ทางรัฐบาลยังคงช่วยเหลือต้นทุนในการตัดอ้อยสด แต่ช่วยท าให้ชาวไร่อ้อย
ได้รับราคาอ้อยมากกว่าปีที่แล้ว ดังนี้ 1) การให้ความช่วยเหลือเพ่ือส่งเสริมการตัดอ้อยสด ลดการเผาอ้อย และ
ช่วยลดมลพิษทางอากาศเป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การค้าโลก (WTO) ในข้อก าหนดด้านการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมกรีนบ็อกซ์ ไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศประกอบกับราคาน้ าตาลในตลาดโลก       
มีราคาสูงอย่างต่อเนื่องและอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างอ่อนตัว รวมทั้งนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่
อ้อยที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้วางแนวทางบริหารการจัดการให้เข้มข้น อาทิ การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า
ท าให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถกู้ยืมเพ่ือซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร จัดหาเครื่องสางใบอ้อยมาให้
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เกษตรกรชาวไร่อ้อยยืมเพ่ือสางใบอ้อย มีการส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อยเพ่ือเพ่ิมรายได้และลดการเผาใบอ้อย 
รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลล้วนเป็นผลท าให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยมากขึ้นพ้ืนที่
ปลูกอ้อยและปริมาณอ้อยส่งเข้าโรงงานน้ าตาลจึงเพ่ิมมากขึ้นด้วย ส าหรับฤดูกาลผลิตปี 2563/2564 มีพ้ืนที่
ปลูกอ้อย 8.56 ล้านไร่ ผลผลิต 66.66 ล้านตัน ฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 มีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 8.92 ล้านไร่ 
ผลผลิตอ้อย 92.07 ล้านตัน ส าหรับในปีฤดูกาลผลิตปีหน้าคาดการณ์ว่าปริมาณอ้อยจะมีทิศทางเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องมากกว่า 100 ล้านตัน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและปริมาณฝนที่เอ้ืออ านวย รวมทั้งราคาน้ าตาล       
ในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องท าให้ราคาอ้อยที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับเป็นที่น่าพอใจและ
สามารถสร้างแรงจูงใจต่อเกษตรกรในการปลูกอ้อยเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม การก าหนดราคาอ้อยในระบบ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายมีองค์ประกอบที่ใช้ในการก าหนดราคาได้แก่ ผลผลิตอ้อยและปริมาณน้ าตาล
ที่ผลิตได้ในแต่ละปี ปริมาณการบริโภคในประเทศ ปริมาณการส่งออก และราคาน้ าตาลในตลาดโลก             
ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทอ้อยและน้ าตาลทราย จ ากัด และคณะกรรมการก าหนดราคาขายน้ าตาล
ได้ท าราคาขายน้ าตาลทรายดิบของฤดูกาลผลิตปีหน้า 2565/2566 ล่วงหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 47.89 โดยมี
ราคาเฉลี่ยรวมพรีเมี่ยมอยู่ที่  20.12 เซนต์ต่อปอนด์  อัตราแลกเปลี่ยน 33.65 บาทต่อเหรียญสหรัฐ              
หากสถานการณ์ในตลาดโลกเป็นเช่นนี้มั่นใจว่า ราคาอ้อยขั้นต้นในปีหน้าจะมีราคาสูงกว่าตันละ 1,050 บาท
อย่างแน่นอน  2) ตั้งแต่การเพาะปลูกในปี 2562 ถึง 2563 ที่ผ่านมาทางรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม      
ได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานเป็นการป้องกันไม่ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยจุด
ไฟเผาอ้อยของตนเองก่อนเข้าโรงงาน เพราะมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการตัดอ้อยสด นับว่าเป็นนโยบายที่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยชื่นชอบและเป็นนโยบายที่ พ่ีน้องคนไทยชื่นชมและยกย่องเพราะเป็นการให้ความส าคัญกับ
สิ่งแวดล้อมและเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 อย่างบูรณาการ โดยรัฐบาล
ก าหนดให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นเรื่องส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างมาก
จึงก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องจ าเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วนโดยปัญหานี้จะเกิดขึ้นในช่วงปัญหาเดือน
พฤศจิกายนถึงมีนาคมของทุกปีซึ่งจะตรงกับช่วงการเก็บเกี่ยวอ้อยของชาวไร่อ้อยในปีที่ผ่านผ่านมามีปริมาณ
อ้อยไฟไหม้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 – 70 จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ในช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว
อ้อยของชาวไร่อ้อย กระทรวงอุตสาหกรรมจึงก าหนดมาตรการในการลดการเผาอ้อยของชาวไร่อ้อยเพ่ือลดฝุ่น 
PM 2.5 โดยการจูงใจให้ชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดแทนการเผาอ้อย แต่จากมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว     
ในการณรงค์การตัดอ้อยสดเพียงอย่างเดียวยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร จะเห็นได้จากปี 2561/2562 ยัง
มีปริมาณอ้อยไฟไหม้อยู่ถึงร้อยละ 60 - 70  เท่าปีที่ผ่านมา และในปี 2562/2563 นับเป็นความส าเร็จก้าวแรก
ที่สามารถลดไฟไหม้อ้อยได้ถึงร้อยละ 11 จากปีก่อน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายลดต้นทุนตัดอ้อยสดให้กับชาวไร่
อ้อยมากถึงตันละ 120 บาทและหักเงินชาวไร่อ้อยที่มีการเผาอ้อย ต่อมาในปี 2563/2564 มีนโยบายช่วยเหลือ
ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเท่านั้นในอัตราตันละ 120 บาทก าหนดเป้าหมายที่ร้อยละ 20 ซึ่งปรากฏว่าในฤดูกาล
ผลิตนั้นมีอ้อยไฟไหม้ร้อยละ 26.42 ลดจากปีก่อนถึงร้อยละ 23.23 และมีพ้ืนที่ตัดอ้อยสดถึง 7.99 ล้านไร่ พ้ืนที่
การเก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้เพียง  2.87 ล้านไร่จากพ้ืนที่ทั้งหมด 10.86 ล้านไร่ โดยใช้เงินช่วยเหลือไป 5,934     
ล้านบาท 3) แนวทางการจัดการกับปัญหาการถูกเอาเปรียบจากโรงงานน้ าตาล  รัฐบาลคาดการณ์ว่า             
จะมีปริมาณอ้อยมากขึ้นในฤดูกาลผลิต 2565/2566 จะมีปริมาณอ้อยเพ่ิมขึ้นมากกว่า 100 ล้านตัน เนื่องจากมี
ปริมาณน้ าฝนเพ่ิมขึ้นและราคาน้ าตาลในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ ในระดับสูงทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการ
วางแผนรองรับในเรื่องดังกล่าว โดยโรงงานน้ าตาลทั้ง 57 แห่ง สามารถรองรับปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงาน         
ได้ถึง 1.21 ล้านตันต่อวัน ตลอดฤดูเปิดหีบอ้อยสามารถรองรับปริมาณอ้อยได้ถึง 180 ล้านต้น ปริมาณอ้อย      
ที่คาดการณ์ในฤดูการผลิตปี 2565/2566 ที่มากกว่า 100 ล้านต้น โรงงานน้ าตาลทุกโรงงานสามารถรองรับ
ปริมาณน้ าตาลดังกล่าวได้ และโรงงานน้ าตาลทรายได้มีการจัดเตรียมแผนการส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานตามคู่สัญญา
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ที่ได้มีการจัดท าก่อนเริ่มฤดูกาลผลิต ดังนั้น ประเด็นที่ชาวไร่อ้อยจะไม่สามารถตัดอ้อยส่งโรงงานได้ทันก่อนสิ้น
ฤดูกาลผลิตจะไม่เกิดขึ้นดังเช่นที่ผ่านมา 
 
 1.2 กระทู้ถามท่ัวไป 
                               ประธานฯ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร แจ้งให้สมาชิกฯ ทราบว่าขอเลื่อนกระทู้ถาม
ทั่วไป ล าดับที่ 1.2.4 ขึ้นมาก่อน เนื่องจากกระทู้ถาม 1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายในการด าเนินการชดเชย
ราคาน้ ามันให้กับประชาชน โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี  
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งรัฐมนตรีติดภารกิจในห้อง
กระทูถ้ามแยกเฉพาะ   
                      1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง การขอเอกสารสิทธิ เขตป่าไม้ถาวร ป่าสงวน มาทับพื้นที่
ท ากินของชาวบ้าน โดย นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
                 การขอเอกสารสิทธิ เขตป่าไม้ถาวร ป่าสงวน ซึ่งที่ดินท ากินของชาวบ้าน           
ใช้ท ากินมาก่อนประกาศพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ และปัจจุบันมีการยกเลิกป่าบริเวณใกล้เคียง       
อย่างต่อเนื่อง คงเหลือเพียงบางพ้ืนที่เท่านั้น ที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิจากภาครัฐ จากเหตุผลดังกล่าว              
จึงขอเรียนถามว่ากระทรวงมหาดไทย จะแก้ปัญหาเรื่องการขอเอกสารสิทธิ เขตป่าไม้ถาวร พ้ืนที่ท ากินที่ทับ
ซ้อนกับเขตป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ อย่างไร และจะมีแนวทางให้ความช่วยเหลือกับกลุ่ม
ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
    นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย        
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม โดยตอบชี้แจงว่า กรณีที่ถือว่า
เป็นการบุกรุก หรือท าลายสภาพป่าสงวนแห่งชาติ มีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
การเข้าไปยึดถือ ครอบครอง ท าประโยชน์ หรืออาศัยอยู่นั้น ประชาชนอาจได้รับการอนุญาตให้เข้าไปท ากินได้ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามออกเอกสารสิทธิ  ส่วนป่าไม้ถาวรนั้นไม่มีกฏหมายก าหนดไว้โดยตรงว่าให้เป็นป่า
อีกประเภทหนึ่งแตกต่างไปจากป่าที่มีกฏหมายก าหนดไว้ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ  แต่ป่าไม้ถาวรนี้เกิดขึ้น      
สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 ที่ได้มีมติเห็นชอบ
ด้วยตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย ที่เสนอขออนุมัติให้มีการจ าแนกประเภที่ดิน อย่างไรก็ตาม กรมที่ดิน 
ไดเ้ดินส ารวจออกโฉนดที่ดินปี 2562- 2565 ไปแล้ว จ านวน 287,714 แปลง จ านวน 684,209 ไร่ เร่งเดินรังวัด
ที่ดินจัดที่ดินให้ประชาชน ส่วนการออกเอกสารสิทธิพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร กรมที่ดินเปิดรับแจ้งข้อมูลต าแหน่ง
ที่ดินทุกประเภทที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน ผ่านสมาร์ทโฟนแอพพลิเคชัน  
                              1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายในการด าเนินการชดเชยราคาน้ ามันให้กับ
ประชาชน โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
                                      สืบเนื่องจากที่ผ่านมาได้เคยตั้งกระทู้ถามสด ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานเรื่องราคาน้ ามันดีเซลแพง โดยกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งอยากให้อยู่ ไม่ เกินลิตรสะ 25 บาท           
ไม่ใช่ก าหนดราคาเพดานลิตรละ 30 บาท ควรใช้กลไกกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงควบคุมราคาดีเซลไม่ให้เกิน      
25 บาทต่อลิตร เพ่ือไม่ให้กระทบต่อราคาค่าขนส่ง และราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยที่ผ่านมา บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) มีผลก าไร 3 ไตรมาสสูงถึงกว่า 80,000 ล้านบาท ซึ่งปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจ ควรดูแลประชาชน 
ไม่ใช่มุ่งแสวงก าไรอย่างเดียว จะมีนโยบายในการน าก าไรเพ่ือมาชดเชยราคาน้ ามันดีเซลให้กับประซาชนหรือไม่ 
จะรักษาผลประโยชน์ ให้ กลุ่ มทุนพลั งงานที่ เคยท างานมาหรือรักษาผลประโยชน์ ให้ ป ระชาชน                     
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ได้ชี้แจงว่า ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจ แม้มีก าไร 3 ไตรมาส 80,000 ล้านบาท แต่มีหนี้สิน 1.5 ล้านล้านบาท      
เมื่อหักค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ แล้ว ปตท.เหลือก าไร 50,000 ล้านบาท การมีก าไร 80,000 ล้านบาท ไม่ใช่เรื่องน้ ามัน
อย่างเดียว แต่รวมถึงธุรกิจอ่ืน ๆ ที่แข่งกับเอกชนด้วย ที่ผ่านมา ปตท.ช่วยเหลือสังคมมากมาย เรื่องการดูแล
ประชาชน ปตท.ไม่เป็นรองใคร ส่วนการน าก าไรปตท. มาตรึงราคาน้ ามันเป็น ไปไม่ได้ เพราะรัฐถือหุ้น           
แค่ร้อยละ 62 มีผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ อีก ถ้าจะน ามาใช้ขัดต่อกฎหมาย และปตท.ก็คืนสังคมด้วยการจ่ายผ่านระบบ
ภาษีและเงินปันผลก าไร ซึ่งรัฐก็ได้ใช้ส่วนนี้ไปเป็นงบประมาณแผ่นดิน ความละเอียดทราบแล้วนั้น ดังนั้นคณะ
อนุกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน คณะ
ที่  2 จึงได้ เชิญผู้แทนจากบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กชค.) และส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมาหารือถึงการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการขนส่ง
จากสถานการณ์ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น โดยได้ข้อสรุปว่าการจะน าก าไรของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) มาช่วยเหลือประชาชน สามารถท าได้โดยถูกกฎหมาย 2 ช่องทาง โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ 
ได้มีมติเกี่ยวกับข้อเสนอในการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบดังกล่าวแก่รัฐบาล 2 ข้อเสนอ ได้แก่              
1. ให้บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เพ่ิมงบประมาณในส่วนของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) เพ่ือน ามาใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทา
บัญหาน้ ามันเชื้อเพลิงมีราคาแพง และ 2. ให้บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) น าส่งผลก าไรจากการประกอบธุรกิจ
ให้รัฐเพ่ิมมากข้ึน เพื่อน าเงินรายได้ดังกล่าวมาช่วยพยุงราคาเชื้อเพสิง ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้รับทราบ
ข้อมูลในกรณีดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกภาคส่วน จึงขอเรียน
ถามว่ากระทรวงพลังงานมีนโยบายในการด าเนินการน าเงินก าไรของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มาชดเชย
ราคาน้ ามันให้กับประชาชนโดยถูกกฎหมายหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มี สาเหตุที่ไม่มีนโยบายดังกล่าวเพราะเหตุใด 
ขอทราบรายละเอียด นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานมีมาตรการในการที่ไม่ให้ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)     
ค้าก าไรกับประชาชนหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
      นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน ตอบชี้แจงว่า หากน าก าไรทั้งหมดของ ปตท. ไปชดเชยน้ ามันขัดต่อกฎหมายเนื่องจากเราถือหุ้นเพียง
ร้อยละ 62 อีกร้อยละ 38 เป็นประชาชนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ตามที่สมาชิกได้ให้ข้อเสนอในการช่วยเหลือ
และบรรเทาผลกระทบดังกล่าวจากรัฐบาลมาสองประการนั้น ทางรัฐบาลไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใด             
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนข้อเสนอในการให้น าเงินปันผลส่งรัฐที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือช่วยพยุงราคา
เชื้อเพลิงเบื้องต้น คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่กระท าได้ เพราะเงินปันผลเป็นเงินในส่วนที่รัฐบาลจะได้รับ           
ตามสัดส่วนของตน คือ ร้อยละ 62 ตามท่ีได้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากเรียกเงินปันผลในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นก็สามารถท าได้
ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานไม่ได้มีอ านาจในการก ากับหรือสั่งการว่าปริมาณก าไร
จะต้องมีมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นรายอ่ืนด้วย อย่างไรก็ตามทางกระทรวงพลังงานได้ค านึงถึง
แนวทางในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประชาชนได้รับความ
ล าบากส่วนการท า CSR นั้นทางรัฐบาลมีแนวทางการด าเนินการอยู่แล้ว นอกจากนี้ ในส่วนของเงินปันผล        
ก็สามารถหารือร่วมกันได้แต่ต้องผ่านการประชุมร่วมกับผู้ถือหุ้นประจ าปี จึงขอชี้แจงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ         
ที่ตรงกัน รัฐบาลขอยืนยันว่าได้ค านึงเสถียรภาพทางการเงินและการคลังเป็นส าคัญ ตลอดจนรัฐบาลจะก าหนด
มาตรการให้การช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางเพ่ิมเติมต่อไป 
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   1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ก่อสร้างการส่งน้ าทางท่อน้ าส่งขนาดใหญ่ให้กับ
เกษตรกร 6 ต าบล โดย นางบุญรื่น ศรีธเรศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย   
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
              เนื่องจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ได้มอบหมายให้นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบกระทู้ถาม       
แต่เนื่องจากติดภารกิจ จึงขอเลื่อนไปตอบกระทู้ถามในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
      1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนงานของสภา
วัฒนธรรมในจังหวัด อ าเภอ และต าบล โดย นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ 
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
              เนื่องจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม          
ติดภารกิจ จึงขอเลื่อนไปตอบกระทู้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 
       1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ  
      1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่องปัญหาการก าหนดสัดส่วนของคณะกรรมการ
บริหารงาน บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่ง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี เชาว์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ 
                               1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การขอเอกสารสิทธิหรือออกประกาศให้เป็นพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ (เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน) ในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน ต าบลบงเหนือ อ าเภอ     
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดย นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรค     
เพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ 
                                1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การน าเงินกองทุนน้ ามันเพ่ือสร้างพลังงานไฟฟ้า  
โซล่าเซลล์ด้วยแสงอาทิตย์ในชนบท โดย นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร             
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
                                1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การพัฒนาแม่น้ า คลอง แหล่งต้นน้ า ซึ่งเกิดจาก
เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือป้องกันน้ าหลาก น้ าท่วมในฤดูฝน และหาวิธีกักเก็บน้ าเพ่ือใช้      
ในการเกษตร โดยศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่น
ไท เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม นายกรัฐมนตรี 
                                       - เลื่อนการตอบกระทู้เป็นวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
                                1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้ด าเนินการส ารวจแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่มีที่อยู่
อาศัย โดย นายนริศ ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
                                        - เลื่อนการตอบกระทู้เป็นวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
                                1.3.6 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา โดย นายนริศ 
ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่ง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว  
และกีฬา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ 
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(2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    
  2.1 รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร 
        ตามที่ ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (1 กุมภาพันธ์ 2565) รับทราบข้อสังเกตของ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรเสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
ของสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว ไปพิจารณาร่วมกับส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ           
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผล
การพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอ
รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตดังกล่าว มาเพ่ือด าเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 รับทราบรายงานผลการพิจารณา ตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร            
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทราบต่อไป 

        ที่ประชุมรับทราบ 
  2.2 รับทราบผลการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษา

เกี่ยวกับวิธีป้องกัน รักษาและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ (Lumpy 
skin disease virus) ของสภาผู้แทนราษฎร   

        รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ตามข้อบังคับ     
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรค 4 ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบ            
ส่งญัตติด่วนตามที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับวิธีป้องกัน รักษาและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรค อุบั ติ ใหม่ ใน โค  กระบื อ  (Lumpy skin disease virus) ของสภ าผู้ แทน ราษฎ ร              
เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการนั้น เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ        
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และแจ้งให้ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทราบต่อไป 

         ที่ประชุมรับทราบ 
   2.3 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร กรณีสภาเขตและสมาชิกสภาเขต” ของคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ             
การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร 

   ตามที่ได้ส่งรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
กรณีสภาเขต และสมาชิกสภาเขต" ของคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น        
และการบริหารราชการ รูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ไปเพ่ือด าเนินการ นั้น กระทรวงมหาดไทยได้เสนอผล
การพิจารณาเรื่องดังกล่าวมาเพ่ือด าเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 รับทราบ        
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การบริหารราชกรกรุงเทพมหานคร กรณีสภาเขตและสมาชิก
สภาเขต" ของคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบ
พิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ทราบต่อไป  

 ที่ประชุมรับทราบ 
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2.4 รับทราบสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการ ญัตติมาตรการและผลกระทบ
จากนโยบายการเปิดประเทศของสภาผู้แทนราษฎร 

      รายงานการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม               
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรค 4 ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบให้ส่งมติมาตรการและ
ผลกระทบจากนโยบายการเปิดประเทศ ของสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการ    
คณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า  คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2565 รับทราบผล                
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอและแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป  

      ที่ประชุมรับทราบ 
2.5 รับทราบผลการพิจารณาญัตติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณี  

การไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงผลการเจรจาปัญหาระหว่างกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นกับผู้แทนรัฐบาลและ
ตรวจสอบกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการสลายการชุมนุมต่อกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น      
ของสภาผู้แทนราษฎร 

      ตามที่ได้ส่งญัตติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณีการไม่ปฏิบัติ       
ตามบันทึกข้อตกลง ผลการเจรจาปัญหาระหว่างกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นกับผู้แทนรัฐบาลและตรวจสอบกรณ ี       
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในการสลายการชุมนุมต่อกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเพ่ือด าเนินการนั้น 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้เสนอผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวมาเพ่ือด าเนินการ คณะรัฐมนตรี        
ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 รับทราบผลการพิจารณาญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ศึกษากรณีการไม่ปฏิบัติดามบันทึกข้อตกลงผลการเจรจาปัญหาระหว่างกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นกับผู้แทนรัฐบาลและ
ตรวจสอบกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการสลายการชุมนุม ต่อกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นของ        
สภาผู้แทนราษฎร ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการ             
สภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป  

     ที่ประชุมรับทราบ 
2 .6  รับทราบ รายงาน ผลการปฏิ บั ติ ต ามข้ อสั ง เกตและข้ อ เสนอแน ะของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สภาผู้แทนราษฎร 
 ตามหนังสือที่ อ้างถึง ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งรายงานและ

ข้อสั งเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่ งใหม่                      
สภาผู้แทนราษฎร ไปเพ่ือด าเนินการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอส่งรายงานผลการปฏิบัติ         
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา    
แห่งใหม่ สภาผู้แทนราษฎร ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
  2.7 รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ 
       1) รายงานประจ าปี 2563 ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาและ

รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. 2557 ประจ าปี 
พ.ศ. 2558 และประจ าปี พ.ศ. 2563 

       2) รายงานประจ าปี 2563 ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาและ
รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ในการปราบปรามยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. 2557 และ
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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       3) รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา 10 แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

       4) รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา 8 แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ประกอบมาตรา 10 แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      
พ.ศ. 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

       5) รายงานประจ าปี 2562 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมรายงานของ   
ผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2562 ตามมาตรา 48/1 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งชาติแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2)       
พ.ศ. 2560  

       6) รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงานและส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

           ที่ประชุมรับทราบ 
 

    จากนั้น ประธานในที่ประชุม ได้ขออนุญาตที่ประชุมเลื่อนระเบียบวาระการประชุม    
ที่ 7.7 การตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างข้ึนมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

    7.7.1 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษา เนื่องจาก นายภาสกร          
เงินเจริญกุล ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมาธิการ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นางสาวจิราพร นาคดิลก      
เป็นกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง 

            ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

  2.8 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  

        เนื่ อ งจากมี เรื่ อ งต าม ระ เบี ยบ วาระที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น จ าน วน  3  เรื่ อ ง  คื อ  
เรื่องตามระเบียบวาระที่ 2.11 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เรื่องตามระเบียบวาระที่ 2.21 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและ          
งบกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2562 และเรื่องตามระเบียบวาระที่  
2.35 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรส าหรับปีสิ้นสุดวันที่          
30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน คือ เป็นการรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีในแต่ละรอบ
ปีงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเห็นควรให้รวมระเบียบวาระการประชุมเพ่ือน ามาพิจารณา
รับทราบพร้อมกัน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2562 ข้อ 55 (2) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  

        ด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่          
4 พฤษภาคม 2564 วันที่  24 มกราคม 2565 วันที่  22 มีนาคม 2565 และวันที่  7 มิถุนายน 2565             
เรื่องรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรส าหรับปีสิ้นสุดวันที่            
30 กันยายน 2560 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562           
และ 2563 ตามล าดับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือทราบ 
ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 

       ที่ประชุมรับทราบ 
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 2.9 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2563 

  ด้วยส านั กงานคณ ะกรรมการนโยบายที่ ดิ นแห่ งชาติ ได้ เสนอรายงานผล             
การด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2563     
มาเพ่ือด าเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2563 ตามที่ส านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเสนอ และให้เสนอรัฐสภาทราบต่อไป  

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.10 รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 13 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)  

 เนื่องจากมีเรื่องตามระเบียบวาระที่ 2.32 รับทราบรายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 14 
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันที่เป็นการรายงานความคืบหน้าทุกสามเดือน ดังนั้น  
เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเห็นควรให้รวมระเบียบวาระการประชุมเพ่ือน ามาพิจารณารับทราบพร้อมกัน 
ตามข้อบังคับข้อที ่55 (2) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  

 ด้วยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้เสนอรายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 13   
(เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) มาเพ่ือด าเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 
รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 13 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  
จึงขอเสนอรัฐสภาเพ่ือทราบต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.12 รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปี 2562 
เนื่องจากมีเรื่องตามระเบียบวาระที่ 2.13 รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ 

ประจ าปี 2563 ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเห็นควรให้รวมระเบียบวาระ 
การประชุมเพ่ือน ามาพิจารณารับทราบพร้อมกัน ตามข้อบังคับข้อที ่55 (2) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  

ด้วยส านักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปี 2562 และ
รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปี 2563 รวม 2 ฉบับ มาเพ่ือด าเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 
7 ธันวาคม 2564 รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการประจ าปี 2562 และรายงานการพัฒนาระบบ
ราชการ ประจ าปี 2563 รวม 2 ฉบับ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอและเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ต่อไป 

รับทราบรายงาน 
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 จากนั้น ประธานในที่ประชุมไดส้ั่งปิดการประชุมเวลา 19.04 นาฬิกา  
 
ปิดประชุมเวลา 19.04 นาฬิกา 
 
 
 
     ******************************************* 
 
 

จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
                    ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
 
    


